



เวทีคัดสินค้าโครงการร้าน Farmer Shop ครั้งที่ 6

“Farmer Shop... ทางเลือกของคนในสังคม (ภาค 2)”

สวัสดิ์ท่านผู้อ่านและเพื่อนคนสภกรณ์
ทุกๆ ท่าน เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ถ้ายังพอ
จำกันได้ในวารสาร ฉบับที่ 11 ผู้เขียนเคยนำเรื่อง
ของ Farmer Shop มาเล่าให้คุณผู้อ่านได้รู้เรื่อง
ราวความเป็นมาและการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น
ของตัวแบบร้านค้าปลีก Farmer Shop ซึ่งในครั้ง
นั้นผู้เขียนได้เล่าถึงข้อสรุปเบื้องต้นจากการปรึกษา
หารือของคณะกรรมการบริหารโครงการร้านซึ่งเป็น
ตัวแทนจากผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมในเวทีการคัด
สินค้าครั้งที่ 2 (วันที่ 27 ธ.ค. 2553) โดยสรุป
กันว่าสินค้าในร้าน Farmer Shop จะต้องเป็น
สินค้าที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐานที่กำหนด ที่สำคัญ
ต้องมีราคาจำหน่ายที่เป็นธรรมตลอดสายโซ่อุปทาน
อันได้แก่ ต้นน้ำคือเกษตรกรผู้ผลิตวัตถุดิบ กลาง
น้ำคือผู้ประกอบการที่นำวัตถุดิบมาแปรรูป และ
ปลายน้ำซึ่งก็คือผู้บริโภค

มาถึงวันนี้โครงการร้านค้าปลีกต้นแบบ
Farmer Shop ยังคงขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยความ
มุ่งมั่นของทุกฝ่าย เราได้มีร้านค้าปลีกต้นแบบแห่ง
แรกตั้งอยู่ที่อาคารปฏิบัติการ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเริ่มเปิดให้บริการ
แก่ประชาคมในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ช่วงปลายเดือน
สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ร้าน Farmer
Shop ต้องปิดชั่วคราวตั้งแต่ประสบเหตุอุทกภัย

ครั้งใหญ่ในมหาวิทยาลัยตลอดเดือนพฤศจิกายน
โดยร้านค้าและสินค้าในร้านได้รับความเสียหาย
จำนวนหนึ่ง จึงต้องปิดเพื่อปรับปรุงและทำความ
สะอาดตลอดเดือนธันวาคม จนล่วงเข้าสู่ปี 2555

จึงสามารถเปิดร้านได้อีกครั้งในวันที่ 23 ม.ค.
2555 ที่ผ่านมา โดยสินค้าในร้านเป็นสินค้าสิ่ง
ใหม่จากผู้ประกอบการทั้งหมดเนื่องจากสินค้าเดิม
คณะกรรมการดำเนินงานเห็นพ้องกันว่าเพื่อความ
ปลอดภัยและความมั่นใจของผู้บริโภคจึงต้องคัด
สินค้าที่ค้างอยู่ในร้านออกทั้งหมด

ความยากลำบากที่ต้องประสบล้วนเป็น
บททดสอบความมุ่งมั่นที่หัวหน้าโครงการ (รศ.จุฑา
ทิพย์ ภัทราวาท) และทีมงานต้องพิสูจน์ความ
ตั้งใจในการที่จะดำเนินงานและผลักดันโครงการ
ให้สามารถเดินก้าวหน้าต่อไปได้ โดยส่วนหนึ่ง



โครงการร้าน Farmer Shop ณ คณะเศรษฐศาสตร์

มาจากกำลังใจที่ได้รับจากผู้ประกอบการและผู้บริโภคที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าของร้าน Farmer Shop ร่วมกัน ทั้งนี้ระหว่างประสบเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งนั้นทีมงาน Farmer Shop มิได้หยุดนิ่งที่จะขับเคลื่อนงานของโครงการ เพราะในระหว่างนั้นเราได้ใช้เวลาที่มีอยู่ไปประสานงานกับร้านค้าไร้สุวรรณ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่และชี้แจงวงสินค้าของโครงการร้าน Farmer Shop ที่ตั้งอยู่ในร้านค้าไร้สุวรรณให้เป็นเอกลักษณ์และมีความน่าสนใจสำหรับผู้บริโภค พร้อมกับทดสอบระบบต่างๆ ทั้งการสั่งซื้อสินค้า การขนส่ง การวางบิล และการจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการ ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ทดลองระบบมาระยะหนึ่งแล้วแต่ยังพบปัญหาอยู่บ้างประปรายที่ต้องร่วมกันหาแนวทางเพื่อแก้ไขและปรับปรุงระบบต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสมร่วมกับร้านค้าไร้สุวรรณ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการแบ่งพื้นที่แก่โครงการในการนำแบรนด์ Farmer Shop ไปประชาสัมพันธ์และนำสินค้าไปวางจำหน่ายในร้าน นอกจากนี้ตลอดปีที่ผ่านมาโครงการฯ ยังคงเดินหน้าคัดเลือกสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพ



เวทีคัดเลือกสินค้าจากกลุ่มอาชีพสหกรณ์นำโดย คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ

และมีความสนใจที่จะเข้าร่วมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง โดยได้จัดเวทีคัดเลือกสินค้าขึ้นอีกจำนวน 3 ครั้งในปี 2554 ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีเครือข่ายผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นเป็น 140 ราย และมีสินค้าที่อยู่ในแคตตาล็อกของโครงการทั้งหมดกว่า 200 รายการ

สำหรับในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โครงการได้มีโอกาสจัดเวทีคัดเลือกสินค้าขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งที่ 6 โดยในครั้งนี้เป็นที่เรื่องที่นำยี่ห้อที่โครงการได้รับความสนใจและร่วมมือจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ซึ่งนำทีมโดย คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ (นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญพิเศษ) ที่ได้เชิญชวนสมาชิกกลุ่มอาชีพในสังกัดของกรมส่งเสริมฯ นำสินค้ามาเข้าร่วมการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นจำนวนมากถึง 51 กลุ่มอาชีพ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทั้ง 3 หมวดสินค้าได้แก่ หมวดอาหาร เช่น ผลิตภัณฑ์กุ้งย่าง สินค้าเด่นของกลุ่มสตรีเพื่อการส่งเสริมอาชีพบ้านโคกไทร จ.พังงา, ข้าวแต่น้ำแดงโม จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเกาะหัวช้าง จ.ลำปาง และหมี่โคราชสำเร็จรูปน้ำปรุงเข้มข้น จากกลุ่ม



Outlet Farmer Shop ณ ไร้สุวรรณ



สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จ.นครราชสีมา เป็นต้น หมวดยุคเครื่องใช้-อุปโภค เช่น ครีมขัดผิวผสมสารสกัดจากธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์มิตรไมตรี, สบู่ยบวมของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสายบัว และหมอนผ้าไหมโบชา จากกลุ่มอาชีพตัดเย็บบุษกรเครื่องนอน เป็นต้น และหมวดของที่ระลึก เช่น ปลายตะเพียนโบราณ ของกลุ่มสตรีสหกรณ์จักรสานปลายตะเพียน ต.ภูเขาทอง จ.อยุธยา, พวงมาลัยผลิตจากดินวิทยาศาสตร์ของกลุ่มศิลปะประดิษฐ์หมู่บ้านชื้อตรง และพวงกุญแจรูปสัตว์ต่างๆ ของกลุ่มหัตถกรรมจากกะลามะพร้าว จ.ระยอง เป็นต้น

ทั้งนี้คุณวิลาวัลย์ ศรีประเสริฐ กล่าวในเวทีว่า กรมส่งเสริมฯ ได้มีการส่งเสริมให้ชาวบ้านรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพื่อเป็นอาชีพที่ช่วยเพิ่มรายได้ในครอบครัว และพยายามหาช่องทางการตลาดให้แก่สมาชิกกลุ่มต่างๆ โดยการจัดมหกรรมสินค้าหรือจัดอีเวนท์มาเป็นระยะ เมื่อได้ทราบว่ามีสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำลังดำเนินโครงการร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop และอยู่ระหว่างการคัดเลือกสินค้าเพื่อเข้าเป็นเครือข่ายของโครงการจึงมีความสนใจเป็นอย่างมาก จนเป็นที่มาของการคัดเลือกสินค้า Farmer Shop ในครั้งที่ 6 นี้ ซึ่งกรมส่งเสริมฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมงานกับสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ในการผลักดันและส่งเสริมสินค้าเกษตรแปรรูปของคนไทยในโครงการร้านค้าปลีกต้นแบบ Farmer Shop

นอกจากจะมีเวทีการคัดเลือกสินค้าของผู้ประกอบการในภาคเช้าแล้ว ในภาคบ่ายหัวหน้า



คุณศรดา โลหะนะ บรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) สำหรับผู้ประกอบการ”

โครงการฯ ได้จัดเวทีหารือการจำหน่ายสินค้าในร้าน Farmer Shop โดยเชิญผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของโครงการเข้าร่วมเวที พร้อมจัดการบรรยายพิเศษเรื่อง “ข้อควรปฏิบัติตามแนวทางอาหารปลอดภัย (Food Safety) สำหรับผู้ประกอบการ” โดยคุณศรดา โลหะนะ นักวิจัย (ชำนาญการ) จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมเวที ซึ่งได้รับความสนใจสอบถามวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องและขอรายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติมเป็นอย่างดี เช่น กรณีการผลิตสินค้าประเภทน้ำดื่มด้วยระบบพาสเจอร์ไรส์ ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร หรือกรณีความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องขอมาตรฐาน ออย. ว่ามีความสำคัญหรือไม่/อย่างไร รวมถึงสารปนเปื้อนในอาหารภายหลังจากการผลิตว่าจะมีสาเหตุจากอะไรได้บ้างเหล่านี้ เป็นต้น

จากนั้นภายหลังการชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบและข้อปฏิบัติสำหรับสมาชิกผู้ประกอบการโครงการร้าน Farmer Shop โดย

รศ.จุฑาทิพย์ กัทรวาท และคณะกรรมการบริหารโครงการร้าน Farmer Shop จึงเปิดเวทีแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ซึ่งโครงการได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานจากผู้ประกอบการด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองอย่างมาก เช่น เรื่องระบบการวางบิลของร้านควรปรับให้เหมาะสมและสะดวกต่อทุกฝ่ายอย่างไร การขอหารือเพื่อหารือปกป้องสินค้าที่ผ่านการคัดสรรเข้าโครงการร้าน Farmer Shop ในกรณีที่มีอาชญากรรมแทรกแซงด้านการตลาดจากร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ หรือการเปิดมุมอาหารสด-ผักสด เพื่อใช้ดึงดูดลูกค้าเข้าร้านด้วยอีกทางหนึ่ง เป็นต้น



เวทีชี้แจงทำความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติของผู้ประกอบการสมาชิกและรับฟังความคิดเห็น

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมเวทีในวันนั้น คณะกรรมการบริหารจะได้นำไปใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานโครงการร้าน Farmer Shop ให้สำเร็จเพื่อเป็นต้นแบบที่จะสามารถส่งเสริมให้เกิดการพึ่งพาและร่วมมือในการดำเนินธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูป โดยผ่านกระบวนการบริหารจัดการโซ่อุปทาน เพื่อการบรรลุเป้าหมายในการดำเนินงานร้านค้าที่ผู้ผลิตและผู้บริโภคเป็นเจ้าของร่วมกัน